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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

แนะทาํ MOU ครู+ผอ.เข็นคุณภาพนักเรียน 
 

  

 
 

มีผลเงินเดือน-วิทยฐานะ/จีรั้ฐเร่งเดินหน้าครูพนัธุ์ใหม ่ 

นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดมีหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติ และอดตี รมช.ศกึษาธิการ 
กล่าวถงึนโยบายการศึกษา ว่า จากการวเิคราะห์นโยบายการศกึษามีความไม่แน่นอน เพราะ
มีการปรับเปล่ียน รมว.ศกึษาธิการ บ่อยครัง้ ในเร่ืองอุดมศกึษาไม่น่ามีปัญหามากนัก 
เพราะว่า รมว.ศกึษาธิการ มีนโยบายชัดเจน แต่ส่ิงที่เป็นห่วงคือการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็น
ปัญหาใหญ่และยาก เพราะมีเร่ืองการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง รัฐเองกเ็ข้าไปครอบงาํเอกชน
จนเหลือบทบาทน้อย ในต่างประเทศสัดส่วนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนกับรัฐใกล้เคียงกัน 
แต่ประเทศไทยยังมีช่องว่างระหว่างครเอกชนกับรัฐบาลู  

นายวรากรณ์ กลา่วตอ่วา่ รัฐบาลควรแก้ปัญหาเร่ืองครเป็นลาํดบัแรกู  เพราะเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุ 

ควรพฒันาครูท่ีมีอยูแ่ล้ว สร้างระบบพฒันาครูขึน้มาพร้อมให้แรงจงูใจ ท่ีไมใ่ช่เงิน และควรให้

ข่าวจากหนังสือพมิพ์สยามรัฐ  ฉบบัประจาํวันที่ ๒๑ เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า  ๑๙ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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งบประมาณไปถงึโรงเรียนและเดก็ เพราะปัจจบุนัไปอยูท่ี่เงินเดือนครูทัง้หมด เช่น เงิน 100 บาท จะ

เป็นเงินเดือนครูไมต่ํ่ากวา่ 50-60 เปอร์เซน็ต์ เม่ือรวมคา่ใช้จ่ายทกุอยา่งแล้ว จะเหลืองบพฒันา

การศกึษาเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  

"ขณะนีเ้งนิเดอืนครเพิ่มขึน้จาก ู 12,000 บาท เป็น 24,000 บาท ภายในเวลาไม่ถงึ 8 ปี ผมคดิ
ว่าโครงการครพนัธ์ุใหม่ เป็นส่วนหน่ึงที่สามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้ เพราะมีงบฯ มีบุคลากรทีู่
คัดเลือกแล้ว คนเหล่านีมี้ความสามารถเข้าไปทดแทนคร ู 2 แสนคน ที่จะออกไปในอีก 10 ปี
ข้างหน้าได้ แต่รัฐบาลต้องมีนโยบายใหม่ๆ ที่หาคนดมีาเป็นครด้วย ทุกวันนีมี้เดก็คนเรียนู
ครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์จาํนวนมาก เพราะใครกอ็ยากเป็นข้าราชการ ครหลายคนที่สอนในู
มหาวทิยาลัยราชภฏั กล็าออกไปเป็นคร สพฐู .เพราะมีสวัสดกิารที่ดีกว่า จงึเป็นปัญหาที่ต้อง
รีบแก้ไข"นายวรากรณ์ กลา่ว 

ด้านนายสมพงษ์ จติระดบั อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กลา่ววา่ 

จากท่ีสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้ออกมาระบผุลวิจยัถงึปัญหาการศกึษา

ไมไ่ด้เกิดจากเร่ืองงบประมาณ แตเ่ป็นเพราะระบบการศกึษาของไทยทกุขัน้ตอน ยงัขาดความ

รับผิดชอบ วา่ การแก้ปัญหาท่ีจะเห็นผลเป็นรูปธรรม อาจจะเร่ิมจากจดุเลก็ๆ แต่สาํคัญที่สุดคือ 
ผ้บริหารสถานศกึษา จะต้องทาํบันทกึความเข้าใจ หรือ ู MOU กับครในโรงเรียนก่อนว่า จะู
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศกึษาของเดก็ทุกคนในโรงเรียน โดยจะทาํให้เดก็มีผลสัมฤทธิทาง์
การศกึษาดีขึน้เร่ือยๆ และให้นําผลจาก MOU หรือผลงานเชิงประจักษ์นัน้ มามีผลต่อการ
ขึน้เงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และการเล่ือนขัน้ต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผลสัมฤทธิของเดก็์
ไม่ด ีหรือ MOU ระหว่างครและผ้บริหารสถานศกึษาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน จะมีผลทาํใหู้ ู
เงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และการเล่ือนขัน้ต่างๆ ไม่ขึน้ตามไปด้วย  

"การทําเช่นนี ้ผมเช่ือวา่จะทําให้ครูเห็นความสําคญัการเรียนการสอนกบัเดก็มากขึน้ และไมเ่อาเวลา

ทําเอกสารจนต้องทิง้เดก็ ทิง้ห้องเรียนเหมือนปัจจบุนันี ้ขณะท่ีผู้บริหารสถานศกึษา จะได้อยูโ่รงเรียน

มากขึน้ เพ่ือรับฟังปัญหาของครูและเดก็ พร้อมให้คําแนะนําการแก้ปัญหาตา่งๆ แทนท่ีจะไปประชมุ

ข้างนอกตลอด"นายสมพงษ์ กลา่ว 

 


